



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมอารีนา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี



วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีนา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับบริการ และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) หรือผู้ป่วยระยะกลางในแผนพัฒนาระบบบริการ (Intermediate Care) เพื่อช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ลดช่องว่างที่ขาดหายไป ระหว่างการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในสาขาต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือด และอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยในเริ่มต้นมีแนวคิดที่จะเริ่มดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเลือดสมองที่มีสภาวะโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก เช่น มุมปากตก กลืนลำบาก พูดไม่ชัด เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาแพทย์แผนไทยในการบูรณาการการให้บริการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดจัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับแพทย์แผนไทยและผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

และโรงพยาบาลชุมชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการ
จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้มารับบริการต่อไป
จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



